

# Hội chợ Tết Cộng đồng người Việt Tự do tại Footscray

Kính thưa quý vị năm mới sắp đến thay mặt Ban Chấp Hành Cộng Đồng xin kính chúc quý vị và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và thịnh vượng.

Chúng tôi xin kính mời quý vị cư ngụ tại Melbourne hay ghé thăm tiểu bang Victoria đến ăn Tết dự lễ giao thừa vào tối thứ sáu và sáng ngày thứ bảy 10/2/2024 và đồng thời tham dự Hội chợ Tết Cộng đồng người Việt Tự do tại Victoria 'Nhớ về Sài Gòn' 2024.

Kính thư

Nguyễn Quang Duy

Video:

[Hội chợ Tết Cộng đồng người Việt Tự do 'Nhớ về Sài Gòn' 2024 | SBS Vietnamese](#)

Cộng đồng người Việt sẽ tổ chức Hội Chợ Tết Cộng Đồng tại Công viên Footscray vào hai ngày thứ Bảy 17/2 và Chủ Nhật 18/2/2024 với chủ đề “Nhớ về Sài Gòn”. Nhớ đến những ngày tháng thanh bình của miền Nam tự do. Nhớ về một Hòn Ngọc Viễn Đông, về một thời vàng son từ cuộc sống vật chất đến tinh thần...

Hội Chợ Tết Cộng Đồng sẽ diễn ra tại Công viên Footscray, đường Ballarat, Footscray vào hai ngày thứ Bảy 17/2 và Chủ Nhật 18/2/2024, từ 11 giờ sáng đến 10 giờ tối. Có bắn pháo bông lúc 9 giờ tối Chủ Nhật.

Chủ đề của Hội Chợ Tết năm nay là “Nhớ về Sài Gòn”. Sau 30/4/1975, Sài Gòn đã đổi tên nhưng Sài Gòn vẫn sống mãi trong lòng người Việt Nam. Sài Gòn đẹp lắm! Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi! Trong hồi ức của mọi người chúng ta.

“Nhớ về Sài Gòn” là nhớ đến những ngày tháng thanh bình của miền Nam tự do. Nhớ về một thể chế Việt Nam Cộng Hòa lấy nhân bản, dân tộc và tự do làm căn bản xây dựng đất nước. Nhớ về một Hòn Ngọc Viễn Đông, về một thời vàng son từ cuộc sống vật chất đến tinh thần, mà ngày nay còn sót lại một nền âm nhạc với hàng ngàn bản nhạc ca tụng con người, ca tụng đất nước, ca tụng tự do, vẫn được người Việt từ trong nước ra đến hải ngoại trân quý giữ gìn.”

## Các tiết mục múa truyền thống là điểm nhấn của Hội chợ Tết.

Tết Cộng Đồng thường tổ chức 2 ngày với một diện tích rộng hơn mang sắc thái văn hóa và chính trị có chủ đề rõ ràng như năm nay là “Nhớ về Sài Gòn” và năm tới có thể là “50 năm viễn xứ”, có rước quốc kỳ Úc Việt, có lễ thượng kỳ Úc Việt rất trang nghiêm, có bàn thờ Tổ để bà con lễ bái, có khu vực triển lãm văn hóa, có nơi tổ chức các trò chơi cho trẻ em, có những gian hàng cho các hội đoàn, đoàn thể.

Sân khấu cũng lớn hơn có nhiều tiết mục văn nghệ hơn, có cả cải lương môn ca nhạc truyền thống miền Nam.



Cộng Đồng còn tổ chức các cuộc thi Karaoke “Giọng Ca Vàng”, thi tài năng trẻ, thi đấu giải Tennis, giải bóng bàn, có giải thưởng cho các em học sinh xuất sắc trong kỳ thi Trung Học vừa qua.

Vào Tối Chủ Nhật sẽ có ba đợt bắn pháo bông bé mạc hội chợ...

**Hội chợ Tết Cộng đồng 2024**

Đặc biệt năm nay Hội Chợ được tổ chức tại Công Viên Footscray là nơi lần đầu tiên Cộng Đồng tổ chức Hội Chợ Tết vào năm 1982 và liên tục tổ chức cho đến năm 1998 thì không còn xin được giấy phép tổ chức nữa.

Lần này Ban Chấp Hành quyết định vận động để tổ chức Hội Chợ Tết tại đây để sửa soạn năm 2025 Kỷ niệm Nửa thế kỷ hay 50 năm người Việt tị nạn định cư tại Úc, 1975-2025.

Hội Chợ Tết năm nay đã có trên 30 Hội Đoàn đóng góp từ việc rước quốc kỳ, thượng kỳ, đóng góp văn nghệ, đến gian hàng triển lãm, gian hàng buôn bán, đóng góp nhân lực và nhất là đóng góp tài chánh.